

## บทความ

เรื่อง รัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาอุทกภัย ใส่ใจช่วยเหลือประชาชน เพื่อผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ.....ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) จากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยในขณะนี้ เราต้องเข้าใจตรงกันว่าสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องบริเวณนอกเขื่อนหลักของประเทศ ก่อให้เกิดมวลน้ำฝนสะสมนอกระบบชลประทานหรือเรียกว่าน้ำทุ่ง ซึ่งมวลน้ำที่มีในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีอยู่ ๓ ก้อน ก้อนหนึ่งอยู่ภาคเหนือ อีกก้อนหนึ่งลงมาภาคกลาง ไต่เขื่อนภาคเหนือลงมา แล้วก็ที่อยู่ด้านใต้ของเขื่อนเจ้าพระยา ทั้ง ๓ ก้อนนี้ไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วระบายลงสู่อ่าวไทยต่อไป แต่เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมมีมากจึงทำให้บริเวณริมแม่น้ำต่างๆเกิดการเอ่อท่วมพื้นที่ จึงนำไปสู่ปัญหาอุทกภัยในหลายๆพื้นที่(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้นนอกเหนือจากการสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กาลังทหาร เจ้าหน้าที่ส่วนปกครองเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมคณะ เช่น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณ วัดโบสถ์ล่าง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพบปะประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน ๕๐๐ ครั้วเรือ และลงเรือเพื่อสำรวจพื้นที่น้ำท่วมด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวต่อประชาชนว่า มีแนวความคิดอยากที่จะให้เกษตรกรทำการเกษตรให้สอดคล้องกัน และเน้นโครงการประชารัฐให้ประชาชนแต่ละครอบครัวคัดเลือกสินค้าๆ มาจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้ทุกวัน ส่วนที่เน้นเกษตรกรมากที่สุด คือ การทำโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อให้มีการต่อรองเรื่องราคาข้าว ส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำนั้นมองเห็นว่าพื้นที่ไหนหากระบายน้ำได้ก็ให้ระบาย โดยมีการชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริงและขณะนี้ออกพระราชบัญญัติการเขื่อนา โดยไม่ยากให้นายทุนเป็นนายของเขื่อนาทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาที่ท่วมด้วยว่า

ต้องแก้ไขที่ระบบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ของสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เนื่องจากปัจจุบันฝนไม่ได้ตกเหนือเขื่อนทางภาคเหนือตอนบน แต่มาตกหนักในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซึ่งไม่มีเขื่อน ดังนั้น แนวทางแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำจึงควรนำมาปรับใช้ แต่ต้องอยู่ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากช่วงนี้น้ำทะเลหนุนไม่สูงสุด จึงจำเป็นต้องผลักดันมวลน้ำลงทะเลให้มากที่สุด และหากผลักดันน้ำลงทะเลไม่ได้ จึงจะใช้แก้มลิงเพื่อรับน้ำจึงเป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้

- ๒ -

ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงได้เสนอความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจะสถานการณ์น้ำท่วมตามความเหมาะสม และมีการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำที่ดี เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ มักประสบปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก อีกทั้งยังมีสร้างถนนปิดกั้นทางน้ำไหลโดยไม่มีท่อระบายน้ำ ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดทั้งมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือ มีมาตรการเสริมสำรองไว้ ในลักษณะที่ว่ามีการพัฒนาการตามสถานการณ์ และเป็นแผนงานล่วงหน้า มีการทำงานในเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ ตลอดจนมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ โดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน หรือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยจะช่วยเหลือด้านการปลูกพืช การทำประมง และปศุสัตว์ ครั้วเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๒๐ ครั้วเรือน วงเงินรวมหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพักชำระหนี้และขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ โดยจะมีขยายระยะเวลาชำระหนี้ในสัญญาเงินกู้ระยะเวลา ๖ เดือน โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกตามอัตราที่สหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๐๖ ล้านบาท ขณะที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สหกรณ์กู้ในวัตถุประสงค์เป็นทุนให้สมาชิก กู้ปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา ๑ ปี ทยอย ๕๐,๐๐๐ บาท ในกรอบวงเงินประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน ๑๒ เดือน พร้อมกำหนดเวลาชำระหนี้เดิมให้เหมาะสมกับภาวะการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย และให้สินเชื่อใหม่แก่เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพภายในวงเงินกู้อย่างไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งมาตรการฟื้นฟูอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและส่งเสริมความรู้ในการปรับตัวต่อภัยพิบัติ เช่น ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือการปลูกพืชหลากหลาย โครงการธนาคารโคกระบือ เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในภาพรวม ทั้งที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบเรื่องสถานการณ์การแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการจัดการน้ำของรัฐบาล เช่นการผันน้ำจากแม่น้ำสายหลักเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงที่ได้เตรียมการไว้ ณ จ.อยุธยา การจะผันน้ำลงสู่พื้นที่นั้นได้ต้องรอให้เกษตรกรดำเนินการเก็บเกี่ยวจนแล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาปัญหาและบริหารจัดการน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งเพื่อรองรับการทำเกษตรกรรมต่อไป การสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบนั้น ก็เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามกันอย่างเต็มที่

- ๓ -

แล้ว ในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้วยหลักการ ด้วยวิธีการ และพยายามใช้แนวทางปฏิบัติเดิม ๆ ที่ผ่านมารวมทั้งแนวทางใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความเข้าใจจากประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบถึงความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สามารถมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการทำเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรในปีต่อๆ ไปด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากข้อมูลของกรมชลประทานในขณะนี้ น้ำในเขื่อนต่างๆ ที่สำคัญๆของประเทศไทยมีปริมาณถึงร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของความจุเขื่อน ตัวเลขสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณน้ำที่มีนั้นเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม รวมถึงหากเราสามารถบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกนอกเขื่อนในขณะนี้ยังมีแผนการ มีการบูรณาการ มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบแล้ว เราจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งในปีต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ขอให้พี่น้องประชาชนจงมั่นใจว่าปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดในการแก้ไขปัญหา วันนี้รัฐบาลโดยการนำของท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการนำข้อมูลการจัดการน้ำในอดีตและแนวทางใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจถึงแนวทางการจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปโภค บริโภค และเพียงพอต่อการเกษตรกรรมของประเทศต่อไป ขอให้ประชาชนจงมั่นใจในการทำงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เข้าใจในการทำงานของรัฐบาลและเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวมต่อไป (ครับ/ค่ะ) สวัสดี (ครับ/ค่ะ)

\*\*\*\*\*